
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

จังหวัดปทุมธานี 
 คร้ังที่  ๑/๒๕๕๔ 
 วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ------------------------------  

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
 

๒. ศ.ดร.พิชิต    พิทักษ์เทพสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.ผดุงชัย    ภู่พัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา กรรมการ 
๘. ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา กรรมการ 
๙.  ผศ.ดร.กรินทร ์ กาญทนานนท ์ กรรมการ 
๑๐ ดร.พิทยา    ถกลภักดี กรรมการ 

รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
 
 

๑. รศ.ดร.สมบัติ   คชสิทธ์ิ ประธานกรรมการสภาวิชาการ     ติดราชการ 
๒. ศ.ดร.ติน    ปรัชญพฤทธ์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รศ.ดร.สมศักด์ิ  อภิสิทธิวาณิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓. ผศ.อิทธิ    คําเพราะ ประธานหลักสูตรพัฒนาชุมชน 
๔. อาจารย์ ดร.ประพีร์พร อักษรศร ี อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน 
๕. อาจารย์ชนินทร สวนภักดี อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน 
๖. อาจารย์สมทรง บรรจงขันติกานต์ อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน 
๗. อาจารย์สมหมาย งามคณะ อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชน 

๑. รศ.สมศิร ิ อรุโณทัย กรรมการและเลขานุการ   ปฏิบัติหน้าที่ประธาน 
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๘. ศ.ดร.เดือน    คําดี กรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
๙. ผศ.ดร.เจษฎา    ความคุ้นเคย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๐. รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
๑๑. รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม อาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตร ์
๑๒. อาจารย์ศักด์ิชาย นาคนก อาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตร ์
๑๓. นางอารีย์ ทิพรส หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ์
๑๔. นางสาวสุกัลยา จินดารักษ์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๑๐  น. 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  รศ.สมศิริ  อรุโณทัย  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  ปฏิบัติหน้าที่ประธาน  แจ้งให้
คณะกรรมการสภาวิชาการทราบดังน้ี    
   ๑.  อธิการบดีได้ไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    โดยเสด็จเย่ียม
ชมโครงการตามพระราชดําริฯ  โรงเรียนตําราจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดี
ที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
  ๒.  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  แจ้งมติคณะกรรมการในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร  ๓  ประเด็น  คือ  การระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน  การ
จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเง่ือนไข  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานตามที่คุรุสภากําหนด 
  ๓.  การรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีจาํนวนบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ที่จะ
เข้ารับพระราชทานทั้งสิ้น  จํานวน  ๓,๕๐๗  คน     
  
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓ 
   รศ.สมศิริ   อรุโณทัย   กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอรายงานการประชุมครั้ง
ที่ ๑๑/๒๕๕๓   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย    
 
  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓  แล้วให้แก้ไขดังน้ี   
    (๑)  หน้า  ๒  ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๓  (๒)  ให้ตัด
ข้อความ “กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ PH.D. Hospitality & Tourism 
Management, Assumption University (International Program)” ออก     
 
       มติคณะกรรมการ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๓     
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  รศ.สมศิร ิ  อรโุณทัย  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  แจ้งคณะกรรมการสภาวิชาการว่า
ขอเพ่ิมเติมระเบียบวาระเพ่ือทราบ  จํานวน  ๑  เรื่อง  คือ  เรื่อง  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุงปี
พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และ  ๒๕๕๐   
 
  ๔.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุงปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  และ  ๒๕๕๐   
   รศ.สมศิริ  อรุโณทัย  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้ดําเนินการเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งขณะน้ีสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภาได้ให้มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาในการรับนักศึกษา  เน่ืองจากมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตร ๖  ปี  เป็น
หลักสูตรควบปริญญาตรี และปริญญาโท   ยังไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้  จึงให้ขยายเวลาหลักสูตรเดิมที่ใช้กัน
อยู่ทุกมหาวิทยาลัย  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งให้สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องการขยายเวลา 

  ผศ.ดร.อุษา  คงทอง  คณบดีคณะครุศาสตร์  ช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุงปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  และ  ๒๕๕๐  ว่าในการที่จะนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเดิมต่อ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหม่  เพ่ือขยายระยะเวลาในการรับรองหลักสูตรออกไป  จากปีการศึกษา  ๒๕๕๓  
และปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นถึงปีการศึกษา  ๒๕๕๕  น้ัน  จะต้องนําหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบก่อน 

  มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงปพีุทธศักราช ๒๕๔๙  และ  ๒๕๕๐   
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                   
   ๕.๑  สาขาวิชาสําหรับกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ 
  รศ.สมศิร ิ อรุโณทัย  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอดังน้ี   
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้สภาวิชาการทบทวนสาขาวิชาสําหรับกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้มีตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  ๑  คน    
คือ  ศ.ดร.เดือน  คําดี    
  ศ.ดร.เดือน  คําดี  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  นําเสนอดังน้ี 
  เน่ืองจากทางฝ่ายคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) ได้นําหลักการ
แบ่งสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้ในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการสําหรับ
ผู้ที่ขอตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อดําเนินการไปได้ในระยะเวลาหน่ึงแล้ว  เกิดปัญหาเรื่องการแบ่งกลุ่มสาขาไมม่ี
ความเป็นสากล ไม่ตรงกันหลายแห่ง และบางวิชาได้ยกเลิกไปแล้วแต่บุคลกรยังอยู่  ในการขอต้องขอในสาขาวิชา
เดิม บางสาขาได้พิจารณากําหนดสาขาเข้าไปเกินกว่าวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ สภามหาวิทยาลัยโดย 
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สภาวิชาการจะต้องพิจารณาดําเนินการเรื่องน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบุคลากร ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ในเรื่องน้ีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการโดยตรง หรือศึกษาเรื่องน้ีร่วมกันกับคณะกรรมการกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการหรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

  รศ.สมศิร ิอรุโณทัย กรรมการและเลขานุการ เสนอว่าควรมีการต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
จัดทําสาขาวิชาขึ้นใหม่ และขอให้คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอรายช่ือคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําการ
กําหนดสาขาวิชา 

  มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสาขา
สําหรบักําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๓  
ท่าน  ได้แก่   ๑. ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์  ๒. ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์  ๓. ดร.ปิยะ  เฉลิมกลิ่น  และ
คณะกรรมการสภาวิชาการประจําคณะ  จํานวน  ๖  ท่าน  ได้แก่  ๑. ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม  ๒. ผศ.ดร.
อนงค์  อนนัตริยเวช  ๓. ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา  ๔.  ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา  ๕.  ผศ.ดร.กรินทร์  
กาญทนานนท ์  ๖. ดร.พทิยา  ถกลภักดี  โดยนําเรื่องสาขาวิชาสําหรบักําหนดตําแหน่งทางวิชาการไป
พิจารณาเพื่อนําเข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

   
  ๕.๒  การขออนุมัติปริญญาบัตร 
  รศ.สมศิร ิ อรุโณทัย   กรรมการและเลขานุการ  นําเสนอดังน้ี 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  มีความ
ประสงค์ขออนุมัติปริญญาบัตร  ของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาภาคพิเศษ  ที่เรยีนครบตามหลักสูตรและมี
คุณสมบัติทีส่ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๓  
มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รวมจํานวนทั้งสิ้น  ๑๒๑  ราย  จึงขอนําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ได้อนุมัติให้มีผลต้ังแต่วันที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมรีายละเอียด
ดังน้ี   
  ผู้ขอรับอนุมัติปริญญาบัตร  เมื่อวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มจีํานวน  ๑๒๑  ราย  ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔   
   ระดับปริญญาตร ี จํานวน  ๗๘  ราย 
   ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔๓  ราย 
 
  ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔๓  ราย  จําแนกเป็นแผน  ก  จํานวน  ๒  ราย  และแผน  ข  
จํานวน  ๔๑  ราย  พร้อมกันน้ีได้แนบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน  ๒  
ราย   
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รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส่งบทความตีพิมพล์งในวารสาร 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา) 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อวิทยานพินธ ์ การตีพิมพ์และเผยแพร ่
๑. 
 

พันตํารวจโท จรูญ   
ป้อมกฤษณ์ 

คุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหาร
และครูผู้สอนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  ในสั ง กัดกองบังคับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑๙   ณ   มหา วิทยาลั ยราช ภัฏ  
ราชนครินทร์  วันที่  ๒๓ – ๒๔ 
ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส่งบทความตีพิมพล์งในวารสาร 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อวิทยานพินธ ์ การตีพิมพ์และเผยแพร ่
๑. 
 

นางสาวรัชนีวรรณ   
ศรีนรคุตร 

การพัฒนาความสามารถการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ ๒  วิทยลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ PQRST 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย  
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่ 
๑๙   ณ   มหา วิทยาลั ยราช ภัฏ  
ราชนครินทร์  วันที่  ๒๓ – ๒๔  
ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ 

 
  มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาบัตร  และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาต่อไป 
 
  ๕.๓  (ร่าง)  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๕๔   
  รศ.สมศิริ  อรโุณทัย  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  มอบหมายให้ ผศ.อิทธิ  คําเพราะ  
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  เป็นผู้นําเสนอ 
 
    ผศ.อิทธิ  คําเพราะ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นําเสนอดังน้ี   
  หลักสูตรดังกลา่วได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลาหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการได้ดําเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จนเสร็จเรียบร้อย ได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมา    
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และหลกัสูตรน้ันได้มีการเปลี่ยนแปลง     
ในหลายๆ ส่วนเพ่ือให้มีการสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทั้งในด้านของเศรษฐกิจ  
สังคม  และสว่นของผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยด้านความเหมาะสม
ทุกๆ ด้าน  สว่นในเรื่องราวของกระบวนการต่างๆ โดยสรุปและจุดเน้นที่สําคัญอ่ืนๆ  ขอมอบหมายให้ อาจารย์ 
ดร.ประพีร์พร  อักษรศรี  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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  อาจารย์ ดร. ประพีร์พร  อักษรศรี  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  นําเสนอ (ร่าง)  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔   

  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา (ร่าง)  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  ใหแ้ก้ไขและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (๑)  หน้า  ๑  ข้อ  ๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ตัดข้อความ  “ที่ดําเนินการปรับปรุงรว่มกับชุมชน” ออก 
  (๒)  หน้า  ๒  ข้อ  ๘  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  ในข้อ  ๘.๕  เกษตร
ชุมชน   ควรตรวจสอบความถูกต้องเร่ืองอาชีพ 
  (๓)  หน้า  ๕  ข้อ  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร  มีการพิมพ์ผิดพลาด  คือ  ๑๒.๑.๑  ๑๒.๑.๒  
และข้ามไปเป็น  ๑๒.๓.๓  ควรตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องทุกข้อ 
  (๔)  หน้า  ๙   และหน้า  ๑๒๖  หมวดที่  ๓  ข้อ  ๑  ระบบการจัดการศึกษา  ได้ระบุไว้ว่าเป็น
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค  ระบบทวิภาคน้ันจะต้องไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  (๕)  หน้า  ๙  ข้อ  ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  ข้อย่อย  ๒.๒.๓  ร่วมมือกับชุมชนคัดสรร
นักศึกษาเข้าเรียนน้ันไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  (๖)  หน้า  ๑๐    ตารางสรุปปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้กับกลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหา  การสรุปไม่สอดคล้องกับหน้า  ๙  ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 
  (๗) หน้า ๑๐  ควรมีการตรวจสอบการคํานวณงบประมาณในแต่ละปีและจํานวนนักศึกษาที่
ระบุไว้ในตารางนั้นมีจํานวนเท่ากันทุกปี  ถา้มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นงบประมาณน่าจะเพ่ิมขึ้น 
  (๘)  หน้า  ๑๑ – ๑๒  หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ  ควรมีรายวิชาวิสาหกิจชุมชน  (Micro 
Finance)   
  (๙)  หน้า  ๑๓  ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมสอดคล้องกัน  เช่น  
รหัส  ๒๕๙๑๒๐๔  ๒๕๙๒๒๐๔   
  (๑๐)  หน้า  ๒๐  ปีที่  ๔  ภาคการศึกษาที่  ๒  รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน ต้องเป็นรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน   
  (๑๑)  หน้า  ๒๔  คําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  และหน้า  ๓๐  
รายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชุมชน  ทั้งสองรายวิชาน้ีคําอธิบายรายวิชาซ้อนกันอยู่  ควรมกีารตรวจสอบ
แก้ไข 
  (๑๒)  หน้า  ๒๖  การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรเป็นไปในแนวเดียวกัน  บางรายวิชาขึ้นต้น
ด้วยเน้ือหารายวิชา  เช่น  ความหมาย  ความสาํคัญ  เป็นต้น   
  (๑๓)  หน้า  ๕๘ – ๖๐   วิธีการวัดและประเมินผลทุกด้านที่เขียนมานั้นไม่ใช่การวัดและการ
ประเมินผล  ควรไปปรับให้ถูกต้อง 
  (๑๔)  หน้า  ๖๘  หมวดที่  ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  จะต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จงัหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในหมวด ๕  การวัด และประเมินผลการศึกษา   
  (๑๕)  ตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนหน่วยกิต  จํานวนคาบทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วย
ตนเอง  และบางรายวิชามีปฏิบัติ  แต่คําอธิบายรายวิชาไม่ม ี
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  (๑๖)  รายวิชาทางด้านการเกษตร ควรใช้รหัสวิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเน่ืองจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมีความพร้อมในเรื่องของห้องปฏิบัติการ 
   (๑๗)   หน้า  ๖๘    หมวดที่  ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  ข้อ  ๓  เกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้อย่อย ๓.๑ ระบุไว้ว่าผู้เรียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  ๑๓๐ หน่วยกิต  ไม่ตรงกับหน้า ๑  ข้อ  ๔  ซึ่งระบุไว้ว่าจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
๑๓๓  หน่วยกิต  ควรตรวจสอบความถูกต้อง 
  (๑๘)  ให้แก้ไขการพิมพ์คําว่า  “เทคโนโลย่ี”  เป็น  “เทคโนโลยี”   
   (๑๙)  ควรตรวจสอบรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  (๒๐)  ควรแก้ไขการพิมพ์คุณวุฒิของอาจารย์ให้ถูกต้อง 
 
  มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการเหน็ชอบ (ร่าง)  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยให้นําไปปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ   เพื่อนาํเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ๕.๔   (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  
๒๕๕๔   
   รศ.สมศิร ิ  อรโุณทัย  กรรมการและเลขานุการ  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้นําเสนอ 
   อาจารย์ศักด์ิชาย  นาคนก  กรรมการหลักสตูร  นําเสนอ  (ร่าง)  หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  ๒๕๕๔    
  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร ์ หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
  (๑)  หน้า  ๓  สถาบันการศึกษาของ ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา  ช่ือมหาวิทยาลัยให้ปรับแก้ไข
จาก  “University of Utara, Malaysia ๒๕๕๑.”  เป็น  “University of Utara Malaysia, Malaysia.  
๒๕๕๑.”    
  (๒)  หน้า  ๘  ข้อ  ๒  แผนพัฒนาปรับปรุง  ในตารางหลักฐาน / ตัวบ่งช้ี  นักศึกษาอย่างน้อย
ร้อยละ  ๙๕  ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา  เน่ืองจากรายวิชาในหน้าที่  ๑๗  มีเขียนไว้  ๒  รายวิชา  คือ  รายวิชา
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ตัวเลขจํานวน ๙๕ มากเกินไป  
ควรตรวจสอบให้เหมาะสม 
   (๓)  หน้า  ๑๑ ตารางจํานวนนักศึกษา  ควรกําหนดจํานวนนักศึกษาของปีต่อไปไม่ตํ่ากว่าเดิม 
  (๔)  หน้า  ๑๒  ข้อ  ๒.๗.๒  ตารางงบประมาณรายจ่าย  ให้แก้ไข  “รายละเอียดรายรับ”  เป็น  
“รายละเอียดรายจ่าย” 
  (๕)  หน้า  ๑๓ – ๑๗  ตรวจสอบความถูกต้องช่ือรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และการใช้
ตัวเลขลําดับวิชาให้เป็นระบบเดียวกัน 
  (๖)  หน้า  ๑๖  รายวิชาเศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรม “Economics  Industries”   เมื่อ
เปรียบเทียบกับคําอธิบายรายวิชา  หน้า  ๒๗  ช่ือภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน  ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 
  (๗)  หน้า  ๑๖  รายวิชากลยุทธ์และนโยบายการตลาด  Strategic and Marketing Policy  
ควรปรับแก้ไขเป็น  Strategic and Marketing Policies   
 



 -๘- 
 
  (๘)  หน้า  ๑๖  รายวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร  ภาษาอังกฤษไม่ตรงกับหน้า  ๒๗  ควร
ตรวจสอบและปรับแก้ไข 
  (๙)  หน้า  ๑๗  รายวิชาพ้ืนฐานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การตลาด  ๑  ไม่ตรงกนักับหน้า  
๓๒  ควรตรวจสอบและแก้ไข 
  (๑๐)  หน้า  ๒๒  คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑  และภาษาอังกฤษธุรกิจ  ๒  เป็น
ภาษาอังกฤษ  ควรปรับเป็นภาษาไทย  
  (๑๑)  หน้า  ๒๖  รายวิชาการพยากรณ์ธุรกิจ  “Business  Forecasting”  ควรมีการแก้ไข
และเพ่ิมเติมคาํอธิบายรายวิชาเน่ืองจากวิชาดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เทคนิคหลายตัวมาก ควรมี
รายละเอียดว่าใช้เทคนิคอะไรบ้าง 
  (๑๒)  หน้า  ๒๙  รายวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์  “Econometrics Statistics”  ต้องปรับแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับสถิติเศรษฐศาสตร ์
   (๑๓)  หน้า ๒๓  ๒๙ และหน้า ๓๐  คําขึ้นต้นรายวิชาแต่ละรายวิชาไม่ควรมีคําว่า “วิชา”  อยู่
ข้างหน้า  ให้ตัดออก 
   (๑๔)  หน้า  ๒๙  รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การตลาด   
“Information System for Marketing Economics Research”  ควรตรวจสอบภาษาอังกฤษ 
  (๑๕)  หน้า ๓๑ รายวิชาหัวข้อเฉพาะทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์  Case Study in Securities 
Analysis  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน  ควรปรับแก้ไข  และในส่วนของคําอธิบายรายวิชาน้ันมี
คําว่า  “Case Study”  ควรแก้ไขเป็นคําว่า  “กรณีศึกษา” 
   (๑๖)  หน้า  ๕๙  ข้อ  ๒.๕.๓  ข้อย่อย  ๒.๕.๓.๑  และ  ๒.๕.๓.๒  ควรตัดคําขึ้นต้นว่า “ม”ี  
ออกจากคําอธิบายทั้งสองข้อ 
  (๑๗)  หน้า  ๙๘  ภาคผนวก ค  ควรตัดรายละเอียดของผลงานทางวิชาการออกไม่ควรนํามา
ระบุไว้ในเอกสารน้ี 
  (๑๘)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาแต่ละวิชาน้ันที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า  “เป็นการ” ควรปรบัแก้ไข  
  (๑๙)  รายวิชาบางรายวิชาเป็นวิชาปฏิบัติ  ควรตรวจสอบตัวเลขที่ระบุไว้ในคําอธิบายรายวิชา
ให้ถูกต้อง 
   (๒๐)  คําอธิบายรายวิชาบางรายวิชามีภาษาอังกฤษแทรกมากเกินความจําเป็น  ควรตรวจสอบ
และตัดภาษาอังกฤษในวงเล็บออก  
   (๒๑)  ควรมกีารตรวจสอบในเรื่องการพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  เช่น  การข้ึนต้นต้องเป็น
อักษรใหญ ่ ช่ือย่อภาษาอังกฤษของปริญญา  เป็นต้น 

   มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการเหน็ชอบ (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยให้นําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  เพื่อนําเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

 รศ.สมศิริ   อรุโณทัย   กรรมการและเลขานุการ    แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบดังน้ี 
 
 



 -๙- 
 
 (๑)  กําหนดการพิธีวางพวงมาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์   
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันอังคารที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมเป็น
เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว 
 (๒)  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  กุมภาพันธ์   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เวลา   ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น.   

 
 

       นางสาววันดี   นํ้าทอง 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

      รศ.สมศิร ิ อรุโณทัย 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


